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รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ครั้งที ่7/2557  

วันจันทร์ 22 ธันวาคม 2557  
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร 

 
 

ผู้ทีเ่ข้าประชุม 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)  ประธาน 
2. นางสาวฐิติกา   จันทร์หล้า 
3. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   
4. นางสาวทิพย์สุดา   ไชยพฤกษ์  
5. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่  
6. นางวาสนา    ภัสสรโยธิน   
7. นางสนทนา  สอิ้งทอง       
8. นางสาวมยุรี   เชื้อจันทึก     
9. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน        เลขานุการ    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิชธาวัลย์  แก่นจักร์        เจ้าหน้าที่สมาคมฟิสิกส์  
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางสาวกิ่งทอง   ยงยุทธมีชัย       ลาชดเชย 
                 

เริ่มประชุมเวลา 14.35 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    

 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ท่านอธิการบดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน ทปอ. (ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์) ซึ่งเป็น
การด ารงต าแหน่งประธาน ทปอ. สมัยที่ 3 และโดยธรรมเนียมปฏิบัติถ้าสถาบันใด
อธิการบดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน ทปอ. จะมีการจัดประชุมครั้งแรกที่
สถาบันนั้น การจัดประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 
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2. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 1/2558 คาดว่าจะ
มีการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558  

3. มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน            
ครั้งที่ 22 (วทร.22) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
การจัดงานและกิจกรรมการประชุมวิชาการดังกล่าวก าหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 
มีน าคม 2558 โดยรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการและนวัตกรรม เป็ นประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 27 

ตุลาคม 2557 
    เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 6/2557   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านเพ่ือ
พิจารณารับรอง พร้อมกับให้แจ้งการรับรองรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 
พฤศจิกายน 2557 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งใด ๆ ภายในก าหนด ฝ่ายเลขานุการฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงาน
การประชุม นั้น ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม  6  ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน         
การประชุม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  2 ราย แจ้งการรับรอง โดยไม่มีการแก้ไข 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ราย แจ้งการรับรอง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้  

หน้าแรก บรรทัดที่ 3  
 จากเดิม  “วันจันทร์ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น.”  
  แก้ไขเป็น  “วันจันทร์ 27 ตุลาคม 2557”  
 หน้า 7 การรายงานผลการด าเนินการของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ งานประกัน 
 คุณภาพการศึกษา ข้อ 1 บรรทัดที่ 4  
 จากเดิม  “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ......”  
  แก้ไขเป็น  “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม.....”  
   หน้า 8 วาระท่ี 3.2 บรรทัดที่ 4  
 จากเดิม  “....เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00”  
  แก้ไขเป็น  “....เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.”  
   หน้า 10 วาระที่ 3.3 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ และคณะท างาน
   ชุดต่าง ๆ คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส  บรรทัดที่ 3, 4 และ 6 



-3- 

C:\USERS\USER\DOWNLOADS\7-57 (22 ธ.ค. 57).DOC 

 จากเดิม “ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 แต่เนื่องจากหาวันท า 5 ส.
  ของส่วนส่งเสริมวิชาการไม่ได้ จึงด าเนินกิจกรรม 5 ส. ตาม
  ความเหมาะสมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 น. ซึ่งแผนการ
  ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. พ.ศ. 2557 ของระดับมหาวิทยาลัย
  ยังไม่ทราบ”  
 แก้ไขเป็น “ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 แต่เนื่องจากหาวันท า 5ส
  ของส่วนส่งเสริมวิชาการไม่ได้ จึงด าเนินกิจกรรม 5ส ตาม
  ความเหมาะสมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 น. ซึ่งแผนการ
  ด าเนินการกิจกรรม 5ส พ.ศ. 2557 ของระดับมหาวิทยาลัย
  ยังไม่ทราบ”  
 
    มติ รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอขอแก้ไข 
 

วาระท่ี 3.1    การรายงานผลการด าเนินการของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ  
 เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 6/2557 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมีมติเห็นควร
ให้บุคลากรทุกคนด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้น ามารายงานผลทั้งในส่วนที่ด าเนินการแล้วและในส่วน  
ที่ยังไม่ด าเนินการในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  

 
   ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส่วนฯ โดยเชิญแต่ละคน

รายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบสรุปได้ ดังนี้ 
ชื่อ – สกุล รายละเอียดการด าเนินงาน 

นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก มีงานเร่งด่วนในช่วงเวลาการประชุม 
นางสนทนา  สอิ้งทอง 1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจ า 

2. ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมคณะท างานพิจารณาจัดการบริหาร
 หลักสูตรพิเศษ และเสนอหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการแล้ว 
3. ท าบันทึกแจ้งมติให้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทราบและด าเนินการใน
 ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมลงนาม 
 ในฐานะเลขานุการฯ แล้ว 

นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ 1.  ปฏิบัติงานตามภาระงานประจ า 
2.  การจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะนี้เสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ           
 ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และเสนอ
 สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 20 
 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว 
3. ได้ด าเนินการจัดท าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ในการ
 จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) 
 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าน่าจะมีการจัดประชุมหลังปีใหม่ 
หมายเหตุ 
1. คณะกรรมการอ านวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ยังไม่มี
 ก าหนดการจัดประชุม เนื่องจากยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้ 
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ชื่อ – สกุล รายละเอียดการด าเนินงาน 
นางดุจเดือน  ปานเถื่อน  1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจ า 

2. รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ณ สิ้นไตรมาส 1 ภายในวันที ่23 ธันวาคม 2557 พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ 
 และส่งให้หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการพิจารณาในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
 เพ่ือแก้ไขและยืนยันข้อมูลให้ส่วนแผนงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
3. การประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
 ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ก าหนดประชุมในวันที่ 14 มกราคม 2558 
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ        
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

นางวาสนา  ภัสสรโยธิน 1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจ า 
2. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ส าหรับการขอ
 ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มทส. พ.ศ. 2557 และประกาศฯ 
 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการประชุมวิชาการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
 ค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน 
 มทส. พ.ศ. 2557 อธิการบดีลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557 นายกสภามหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
4. อยู่ระหว่างการปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต 
 โครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและโครงการอ่ืน ๆ โดยเพิ่มระดับ
 ปริญญาโท  

งานประกันคุณภาพการศึกษา 1. ผลการด าเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมิน
 คุณภาพภายในและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 รอบ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. การจัดประชุม Forum QA ปีการศึกษา 2556 จะมีการประชุมในวันที่ 1 
 ธันวาคม 2557 ได้จัดท าหนังสือขอบคุณทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 และอยู่ระหว่างสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม ซึ่งจะสรุปให้เสร็จ
 ภายในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 
3. การแปลบทสรุปผู้บริหารรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
 และบทสรุปผู้บริหารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2556 เป็นภาษาอังกฤษ ส านักวิชาได้มอบให้ 
 อ. ดร.บุษกร  ยอดค าลือ เป็นผู้แปลภาษา ซึ่งก าลังด าเนินการแปลอยู่ 
4. จะมีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ง
 ก าลังส ารวจวันว่างของคณะท างานฯ อยู่ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 
 2558 ช่วงบ่าย ถ้าส ารวจแล้วจะสรุปเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 และนวัตกรรมต่อไป 
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ชื่อ – สกุล รายละเอียดการด าเนินงาน 
 5. การด าเนินการเครือข่าย C – IQA เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ตอนล่าง  
 - การด าเนินงานโครงการของสถาบันสมาชิกเครือข่าย ด าเนินงานครบแล้ว
  ทั้ง 7 โครงการ ได้จัดส่ง e-mail แจ้งผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน 
  สมาชิกให้จัดรายงานผลการด าเนินงานโครงการแล้ว หนังสือติดตามผล
  อย่างเป็นทางการจะส่งตามไปอีกครั้ง และเมื่อได้รับรายงานผลการด าเนินงาน
  ครบทั้ง 7 โครงการแล้ว จะจัดท าสรุปข้อมูลการด าเนินงานของเครือข่าย 
  C – IQA เสนอต่อคณะท างานเครือข่าย C – IQA, คณะกรรมการบริหาร
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และส านักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

นางสาวนิชธาวัลย์  แก่นจักร์ 
(เจ้าหน้าที่สมาคมฟิสิกส์) 

1. อยู่ระหว่างการเตรียมงานการจัดประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ระดับ
 ปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการจัดประชุมวิชาการ Siam Physics 
 Congress (SPC) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558  โรงแรมโซฟิเทล 
 จ.กระบี่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสมาคมฟิสิกส์ไทย ได้เชิญสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าว 
2. การสนับสนุนงบประมาณจัดการประชุม (SPC) จากสถาบันวิจัยแสง
 ซินโครตรอน ได้ท าการออกหนังสือเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนาม 

 
   มติ  รับทราบรายงานผลการด าเนินการ โดยมอบให้บุคลากรทุกคนไปด าเนินการในส่วน           

     ที่รับผิดชอบ และมารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1   สถิติผู้เข้าร่วมพิธี และปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

   คุณทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้รวบรวมสถิติ
ผู้เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม วันอาทิตย์ที่ 16 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของฝ่ายพิธีการ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

   มติ  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานของฝ่ายพิธีการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรับในส่วนของข้อเสนอแนะทั้ง 2 ข้อ รวมอยู่ในตาราง
ปัญหาและอุปสรรค และปรับข้อความข้อ 1. และข้อ 2. ดังนี้ 
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จากเดิม  1. กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังเสนอแนะว่าให้ขยายแท่นพระสงฆ์        
  เพ่ิมขึ้นประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ มทส. ชัดเจนขึ้น 
 แก้ไขเป็น 4. กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังเสนอแนะว่าควรขยายที่นั่งพระสงฆ ์  
  บนเวทีออกไปอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพราะพระสงฆ์องค์แรก      
  นั่งเบียดโต๊ะหมู่บูชามากเกินไป โดยขยายที่นั่งพระสงฆ์ให้ยื่นออกไป      
  ทางฝั่งบันไดทางขึ้นหน้าเวที เพ่ือขยับโต๊ะหมู่บูชาออกไป 
จากเดิม  2. ส่วนอาคารสถานที่เสนอแนะว่า เก้าอ้ีผู้บริหารและผู้ขานชื่อบัณฑิต    
  และผู้ตามเสด็จ (บนเวที) มีสภาพช ารุดต้องซ่อมแซม (ยืมจาก           
  อาคารบรรณสาร) 
แก้ไขเป็น 5. ส่วนอาคารสถานที่เสนอแนะว่า เก้าอ้ีผู้บริหารและผู้ขานชื่อบัณฑิต    
  และผู้ตามเสด็จ (บนเวที) มีสภาพช ารุดมาก ไม่เหมาะกับการใช้งาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
  วาระท่ี 5.1   การก าหนดปฏิทินการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ส่วนส่งเสริมวิชาการมีการจัด
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าบ่อยครั้งเกินไป และเรื่องที่จะน าเสนอเพ่ือพิจารณาก็ไม่มีมากนัก จึงเห็นควร
ก าหนดประชุม 2 เดือน 1 ครั้ง เช่น ประชุมครั้งที่ 1/2558 ก าหนดประชุมในเดือนมกราคม และครั้งที่ 2/2558 
ก าหนดประชุมในเดือนมีนาคม โดยให้คุณดุจเดือน ปานเถื่อน จัดท าปฏิทินการประชุมส่งเสริมวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ต่อไป 

 
   มติ  รับทราบ 

 
วาระท่ี 5.2   การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม จะเลี้ยงปีใหม่บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยให้หาวันวา่งของอาจารย์ทั้งสอง
ท่านที่ตรงกัน คือ วันที่ 20-21 มกราคม 2558 และขอหารือเรื่องของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม รวมถึงแม่บ้านและรปภ. ตามธรรมเนียม
ที่เคยปฏิบัติมา โดยมีก าหนดมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม รวมถึงแม่บ้านและรปภ. ในวันที่ 
26 ธันวาคม 2557 ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ก าหนดมอบให้หลังปีใหม่ เนื่องจากอาจารย์
ลาหยุดยาวต่อเนื่อง  

   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปดังนี้ 
1. ของขวัญที่จะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม และผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เป็นเสื้อโปโลสีม่วงปีแพะ (ร้านภูฟ้า) และ
มอบให้คุณดุจเดือน  ปานเถื่อน ประสานไปที่หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. (คุณพิชชาพร  
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ศิริมงคลเสถียร) เพ่ือจัดซื้อเสื้อดังกล่าว โดยเสื้อของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม ขนาด (L – ชาย)  และเสื้อของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรม ขนาด (M – หญิง) 

2. ของขวัญที่จะมอบให้แม่บ้านและรปภ. คือ ผ้าห่มที่บรรจุเป็น set สวยงาม โดย
มอบให้แม่บ้าน จ านวน 4 คน และรปภ. จ านวน 2 คน 

 
ปิดประชุมเวลา  16.35 น.  
 
 
 

(นางดุจเดือน  ปานเถื่อน) 
เลขานุการที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 


